

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 4/2020

001. Trần Hào - Đức Hạnh/ Âm tình quân dân trong “cuộc chiến” chống Covid-19// Quân khu 2.- Số 1083, kỳ 1, tháng 4.- Ngày 02/4/2020 - Tr.6

Những ngày qua chấp hành chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đón công dân Việt Nam từ vùng dịch đưa về cách ly y tế theo quy định. Bằng sự tận tâm, chu đáo trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân tại các điểm cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh thể hiện được tình dân tộc, nghĩa đồng bào, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Ngô Quang Tuấn, chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Quân khu và UBND tỉnh Điện Biên, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận 150 công dân, chủ yếu là người lao động từ Lào về cách ly tập trung tại 4 điểm với tổng số 600 giường. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt nên việc tiếp đón, cách ly, chăm sóc những người về từ vùng dịch diễn ra khẩn trương, khoa học, đúng quy trình. Đến thời điểm hiện tại, các công dân tham gia cách ly đều có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid -19”.

Tìm hiểu được biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm nhân dân quên mình”, khắc phục khó khăn “nuờng cơm sẻ áo”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly tập trung vẫn luôn dành những điều kiện tốt nhất cho mọi công dân. Theo đó, các trường hợp cách ly đều được bố trí giường riêng với đầy đủ vật dụng cơ bản cần thiết. Mỗi người được phục vụ bữa ăn/ngày theo chế độ quân đội 57.000 đồng/ngày. Đặc biệt là chăm sóc, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt, thăm khám 2 lần/ngày.

Chị Lường Thị Ấn, quê xã Pom Lót, huyện Điện Biên, là công dân từ bên Lào về hiện đang được cách ly tập trung tâm sự: “Do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên mình đã qua bên kia biên giới làm ăn. Khi trở về, mình được cán bộ ở cửa khẩu yêu cầu vào khu cách ly để theo dõi tình hình sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh. Ở đây, mình và những người khác đều được cán bộ, y bác sĩ tận tình chăm sóc và thăm khám, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, có cả vật dụng cá nhân và nước nóng để tắm, gội, giặt giũ. So với ở nhà thì ở đây điều kiện còn tốt hơn nhiều. Mình chỉ thương các chú bộ đội ngày nào cũng phải vất vả thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị cơm nước, kiểm tra sức khỏe cho những người đang cách ly như mình thôi”.

Cùng với việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, hậu cần theo quy định, công tác bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho công dân cách ly cũng được quan tâm chu đáo. Các điểm cách ly đều được Bộ CHQS tỉnh lắp đặt hệ thống wifi để mọi người có thể truy cập internet, liên hệ với gia đình, người thân; tổ chức xem tivi, thông tin thời sự hàng ngày và các hoạt động thể dục, thể thao. Vì

vậy trong thời gian ngắn, số công dân được cách ly y tế đã thích nghi với nhịp sống của môi trường Quân đội, chấp hành nghiêm quy định, tư tưởng thoải mái, không hoang mang, lo lắng, tích cực rèn luyện sức khỏe, chủ động phối hợp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Nhật Thắng, quê ở Bình Định, là lái xe công-ten-nơ vận chuyển hàng nông sản qua Lào về, được đưa vào cách ly y tế tại Trung đội 18 thông tin (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) chia sẻ: “Qua theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng và được cán bộ các cấp tuyên truyền nên tôi hiểu rõ mối nguy hại của dịch bệnh covid-19. Vì vậy khi được cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế để theo dõi sức khỏe tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ở đây cũng có mạng internet nên tôi có thể sử dụng chức năng gọi hình ảnh của bản thân. Tôi sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng dịch theo đúng quy định để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

002. Lê Lan/ Lá chắn thép trên tuyến đầu chống dịch// Thời nay.- Số 1066.- Ngày 02/4/2020 - Tr.5

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BDBP) Điện Biên đang dồn sức, nỗ lực cùng chính quyền, người dân địa phương trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Với bà con ở cực tây Tổ quốc, các anh được ví như những “lá chắn thép” trên tuyến đầu chống dịch...

Ngày thường ở chốt

Trên đường đưa chúng tôi lên chốt ở mốc 43, Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Biên phòng Nậm Nhừ, cho biết, chốt này mới được thành lập từ ngày 24-2 theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh để kiểm soát, ngăn người dân hai bên không qua lại biên giới; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Chốt có năm người, gồm: BDBP, công an huyện, dân quân xã và một cán bộ trung tâm y tế huyện; anh em thuộc chốt phải trực 100% quân số 24/24 giờ, bảo đảm không người nào qua địa bàn mà không nắm được.

Đồng hồ điểm 22 giờ cũng vừa lúc đoàn chúng tôi đến chốt 43. Trong nhà bạt chừng 10 m² là nơi làm việc, ăn, nghỉ của cán bộ, chiến sĩ canh chốt, chỉ có vài vật dụng đủ cho năm người nằm cái, như: bát, đĩa, chén nước và hai cái nồi được xếp gọn gàng. Hằng ngày, anh em đều phân lịch trực tại chốt, đi tuần trên đường biên. Cùng với đó, họ còn thay nhau đến từng nhà của bà con dân bản Nậm Nhừ 3 kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở bà con dùng nước sát khuẩn và vệ sinh nhà cửa, quần áo.

Với các gia đình có người đi làm việc ở các địa phương khác thì anh em tại chốt đã để lại điện thoại để gia đình họ chủ động báo tin ngay khi người thân trở về. Với những trường hợp như thế, dù là nửa đêm hay sáng sớm tinh mơ, anh em đều lập tức đến để cập nhật thông tin, kiểm tra sức khỏe và chuyển người đi cách ly khi thấy cần. Từ khi thành lập chốt đến nay, đội đã khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 1.000 lượt người; tuyên truyền, hướng dẫn 1.500 lượt người cách nhận biết các biểu hiện bệnh và yêu cầu 26 người cách ly tại nhà, cách ly tập trung theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn hai xã do đồn quản lý là Nậm Nhừ, Na Cô Sa chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm, bà con đều có ý thức hợp tác tốt với bộ đội phòng dịch.

Nghe những việc Thượng úy Lý Sàng Phạ thông tin khiến tôi nhớ chuyến công tác tại trạm kiểm soát biên phòng A Pa Chải trên xã Sín Thầu tuần trước. Biên giới tháng 3, oi nồng và khô khát, trong lều bạt nóng hầm hập như rang nhưng vì nhiệm vụ các anh vẫn ngày ngày bám chốt. Nhà nào có người đau, người mệt các anh lại vượt rừng đến tận giường thăm khám, động viên mà quên đi những gian khó mỗi ngày. Điêm qua những thiếu thốn, vất vả của anh em trên trạm như là nước ăn, nước uống phải đi chở cách vài cây số; rau dưa phải đếm cây ăn dè.

Theo Đại úy Lò Văn Điện, khó khăn nhất là những ngày đầu đi tuyên truyền và phát khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh. Đã hướng dẫn cách đeo, dặn từng người cách giữ gìn khẩu trang, vậy mà chỉ một lúc bà con lại giật ngoéo dây ra, để... thờ. Có cụ ông còn đem khẩu trang ra tận trạm và bảo “bị cái mồm lại bó khó thở quá, trả lại bộ đội này”! Trước tình huống “dở khóc dở cười” ấy, anh em lại nhẹ nhàng giảng giải để ông cụ và bà con hiểu, đeo khẩu trang là quan trọng để phòng bệnh. Nhờ kiên trì thuyết phục, hướng dẫn của BDBP, đến nay bà con các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sin... đã hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh và ai cũng tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài, tiếp xúc với người khác. “Riêng tại xã Sín Thầu, anh em đã phát hơn 3.700 khẩu trang và hàng nghìn bánh xà-phòng mà vẫn thiếu. Trên này xa xôi cách trở, người có tiền cũng không mua được chứ nói gì nghèo khó như bà con...” - Thiếu tá Trần Bá Liên nói như nổi niềm đang dè nặng!

Đón người lúc nửa đêm

Là việc mà nhiều đêm rồi cán bộ, chiến sĩ biên phòng Điện Biên đã thực hiện với trách nhiệm cao nhất, để mọi công dân từ Lào trở về qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đều cảm thấy an lòng, nhất là trong những ngày thông tin về dịch cứ nóng lên từng giờ.

Bảo đảm cho mọi người đều có chỗ nghỉ chờ làm các thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên đã thành lập một trạm cách ly tạm thời trên Cửa khẩu Tây Trang đủ khả năng tiếp nhận cùng lúc hơn trăm người. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy còn điều động một số cán bộ trẻ các phòng, ban tăng cường lên cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh, đón tiếp, hướng dẫn người dân trong khu cách ly tạm thời.

Tính từ đêm 18-3 đến nay, BDBP và các lực lượng phối hợp: hải quan, y tế tại cửa khẩu đã làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra thân nhiệt cho 760 công dân từ Lào về. Cao điểm nhất là sau khi có thông báo của UBND tỉnh Điện Biên tạm dừng hoạt động các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên biên giới Việt Nam - Lào kể từ ngày 19-3 thì bà con trở về dồn dập; nhiều gia đình đem theo cả trẻ nhỏ, cha mẹ già. Tuy nhiên, trước sự đón tiếp khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BDBP và các lực lượng ở đây, mọi người đều yên tâm. Bà Lương Thị Ín, ở xã Pom Lót, huyện Điện Biên, cho biết: Trước khi ở Lào về tôi cũng khá hoang mang, lo lắng, song khi về tới đất quê mình thì hoàn toàn yên tâm. Được cán bộ tiếp đón ân cần, được kiểm tra thân nhiệt, được phát khẩu trang và nước rửa tay phòng bệnh, tôi không còn lo lắng gì nữa. Tại Cửa khẩu Tây Trang, BDBP cũng giải thích cho mọi người hiểu rõ việc cách ly tập trung 14 ngày là quy định của Chính phủ nhằm bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch, an toàn cho bản thân và cộng đồng nên chúng tôi hiểu và nghiêm túc chấp hành chứ không ai phản ứng gì đâu!

“Đồn lực cho tuyến đầu phòng dịch”

Tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua, Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng BDBP Điện Biên từng nhấn mạnh phải ưu tiên công tác phòng dịch của BDBP. Bởi vậy, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại cửa khẩu, lối mở và đường mòn trên biên giới, với nhiệm vụ phòng dịch đặt ra, từ cuối tháng 2-2020 Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chủ trì, thành lập 41 tổ chốt chặn phòng, chống dịch với 250 người thường trực 24/24 giờ để ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm tra, theo dõi sức khỏe thường xuyên cho bà con các dân tộc thiểu số trong khu vực giáp biên. Bằng nỗ lực, trách nhiệm, những ngày qua hàng trăm cán bộ, chiến sĩ BDBP Điện Biên còn rả từng nhà ở khắp các bản thuộc 29 xã biên giới để nắm tình hình người đi làm việc ở nước ngoài và các tỉnh miền xuôi.

Bà con các dân tộc thiểu số ở biên giới tỉnh Điện Biên đã vì cảm mến tấm lòng, việc làm và những hy sinh của BDBP mà ngày càng hợp tác tốt hơn trong công tác phòng, chống dịch. Ở mốc 43, Trưởng bản Nậm Nhừ 3 - Vàng A Sì, đã nói: “Bộ đội vì dân phải ngủ trong lán, ăn giữa rừng; nước nôi không có, cái gì cũng không có vậy mà bộ đội vẫn ngày ngày đi khám bệnh, giúp đỡ dân trong bản...”.

Hiểu rõ khuyến cáo nguy hiểm của dịch bệnh mà BDBP cung cấp, nhiều người dân tộc H'Mông, Dao, Hà Nhì... ở vùng biên đã góp sức tuyên truyền, vận động con cháu trong dòng họ nghiêm túc chấp hành Luật Biên giới; thường xuyên rửa tay bằng cồn, xà-phòng và đeo khẩu trang khi giao tiếp như cách cán bộ biên phòng hướng dẫn để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và bản làng. Có gia đình ở xã Nậm Nhừ đã chuẩn bị xong cỗ cưới con nhưng khi nghe BDBP giải thích đã tự nguyện hoãn đám cưới và xin với chính quyền “cho hai cháu làm trước thủ tục đăng ký kết hôn, còn tiệc cưới khi nào hết dịch mới làm”.

003. PHẠM KIÊN/ Đảng viên “cắm bản” xung kích chống dịch bệnh// Quân đội nhân dân.- Số 21198.- ngày 13/4/2020 - Tr.2

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vẫn đêm ngày tuần tra, gác chốt, kiểm soát đường mòn, lối mở, tuyên truyền cho nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng (BP) Si Pha Phìn khi ánh nắng cuối chiều đã tắt, thế nhưng tại phòng giao ban của đơn vị, Trung tá Lương Hoàn Hiên, Đồn trưởng Đồn BP Si Pha Phìn và đội ngũ cán bộ vẫn tập trung triển khai công việc phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh Điện Biên.

Không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày đêm cùng các lực lượng tuần tra trên biên giới, Trung tá Lương Hoàn Hiên cho biết: “Đồn BP Si Pha Phìn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia giáp nước bạn Lào. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, tình trạng người dân vượt biên trái phép đi làm thuê vẫn diễn ra, nên hơn lúc nào hết cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuần tra, canh gác nghiêm ngặt tránh để dịch bệnh lây lan vào nội địa”.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, ngay từ khi có chỉ thị của trên, song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đồn BP Si Pha Phìn đã tổ chức hội nghị Đảng ủy thảo luận và ban hành nghị quyết lãnh đạo. Theo đó, chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, thành lập 5 tổ chốt chặn, mỗi tổ 5-6 người, thực hiện nhiệm vụ ở các xã biên giới trên địa bàn do đơn vị quản lý, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, đảng viên ở các điểm chốt chặn; phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác PCD. Được biết, hầu hết cán bộ ở các tổ chốt chặn đều thuộc diện đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình nơi biên giới theo chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị.

Theo chân Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn BP Si Pha Phìn, chúng tôi có mặt tại chốt chặn PCD Covid-19 trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ. Hơn hai tuần nay, Thượng úy Thào A Sinh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Si Pha Phìn (là đảng viên cấm bản Mậy Hóc, xã Phìn Hồ) cùng 4 đồng đội luôn túc trực tại lán trại rộng khoảng 10m². Mọi sinh hoạt, các anh đều phải tự bảo đảm. Thào A Sinh cho biết, khó khăn nhất là nước sinh hoạt, mỗi ngày các anh phải thay phiên nhau xuống khe suối cách lán 3km để gánh nước lên. Lán ở nơi xa dân cư, không có hàng quán nên cứ 2-3 ngày, các anh lại đặt mua thực phẩm của người dân mang lên rồi tự chế biến, nấu nướng. Những ngày đầu, do ảnh hưởng của gió Lào, vào buổi tối, các anh không ngủ được vì nóng. Thượng úy QNCN Sùng A Phứ, nhân viên trinh sát Đồn BP Si Pha Phìn (là đảng viên cấm bản Đê Pua, xã Phìn Hồ) liền nghĩ ra cách lên rừng chặt lá chuối về trải trên lán cho mát. Lại có hôm mưa to, nước trên núi chảy về lênh láng khắp lán, ướt cả quần tư trang.

Vất vả là vậy nhưng xác định tinh thần “hết dịch mới về”, “chống dịch như chống giặc”, các anh chia làm hai tổ, hằng ngày thay phiên nhau đi tuần tra các đường mòn, lối mở trên địa bàn. Mới đây nhất, chốt đã kịp thời phát hiện anh Tráng A Xia ở bản Nậm Đích cùng vợ mang theo nhiều hành lý, định vượt biên sang Lào làm ăn. Được các anh vận động, hai người đã trở về. Trước đó, lực lượng biên phòng của đồn đã kịp thời phát hiện thu giữ 2.500 khẩu trang của đối tượng định vượt biên trái phép sang Lào.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn cũng được các anh chú trọng. Chẳng hạn, bản Phìn Hồ 1, xã Phìn Hồ hầu hết người dân theo đạo. Theo tục lệ, các giáo dân đều tập trung sinh hoạt vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Đặc biệt, trong tháng 4 có Lễ Phục sinh thường tập trung rất đông giáo dân. Thực hiện nghiêm quy định về công tác PCD Covid-19 không được tụ tập đông người, Đại úy QNCN Tô Hiến Quyên là cán bộ đảng viên biên phòng được giao làm Phó bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ đã phải lặn lội, đêm hôm xuống bản gặp trực tiếp hai trưởng nhóm đạo là Cháng A Chứ, Sùng A Dĩnh và các thành viên ban chấp sự để tuyên truyền các biện pháp PCD Covid-19. Nhờ đó, đến nay, hai nhóm đạo đều cam kết thứ bảy, chủ nhật không tụ tập đông người mà tự sinh hoạt tại các điểm nhóm tại gia đình không quá 10 người, các bản tự cách ly với nhau.

Theo Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn BP Si Pha Phìn, để có được kết quả trên là do đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về công tác PCD. Làm tốt công tác ứng

phó, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp PCD theo phương châm "4 tại chỗ". Đặc biệt, lực lượng đảng viên cầm bản, cán bộ làm phó bí thư đảng ủy xã đã phát huy vai trò nòng cốt, am hiểu, thông thuộc, gần gũi với dân bản nên tuyên truyền PCD rất hiệu quả.

004. Minh Thịnh/ Chống dịch ở nơi “đói” tiếng Việt// Giáo dục và thời đại.- Số 86 .- Ngày 9/4/2020 - Tr.11

Tại các huyện Mường Nhé hay Nậm Pồ - Điện Biên có không ít đồng bào chưa thực sự hiểu và thông thạo tiếng Việt. Công tác phòng chống dịch ở đây vô cùng khó khăn. Hàng trăm bạn trẻ đã “hoá thân” thành các phiên dịch viên, tuyên truyền, giúp người dân phòng chống “con cô vít”.

Dấu chân Pờ Hùng Sang nơi bản làng lưng chừng núi

Trước khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội, anh Pờ Hùng Sang, Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã cùng các đoàn viên lặn lội khắp các bản làng ngang lưng chừng núi để tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Pờ Hùng Sang chia sẻ: “Ngay khi xuất hiện dịch, theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, đoàn viên thanh niên Mường Nhé đã triển khai tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch đến bà con trên khắp các thôn bản. Phối hợp cùng lực lượng chức năng lập các chốt kiểm tra sức khỏe. Thực hiện cách ly cho bà con từ bên kia biên giới trở về”.

Sau khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng được ban hành, Huyện đoàn Mường Nhé đã vận động người dân khai báo y tế. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà. Yêu cầu mọi người dân phải tuân thủ theo quy định cách ly giữa người với người, giữa thôn bản với thôn bản, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh... Nhờ tích cực tuyên truyền, hơn 80% người dân tại huyện Mường Nhé về cơ bản đã nắm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Nhưng Pờ Hùng Sang chia sẻ, vẫn có những đồng bào sống xa địa bàn dân cư. Nhiều người trong số họ chưa biết tiếng phổ thông. Đa phần họ chỉ sử dụng được ngôn ngữ của dân tộc mình. Việc làm thế nào để tiếp cận, giúp bà con hiểu về phòng chống dịch bệnh không đơn giản. Để khắc phục, mỗi đoàn viên sẽ là một phiên dịch kiêm tuyên truyền viên, truyền đạt lại kiến thức phòng chống dịch cho bà con.

“Đối với chúng tôi, mỗi đoàn viên giống như một phiên dịch viên tích cực. Đó là cách để đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn vùng sâu, xa không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19”, Pờ Hùng Sang tâm sự.

Cũng sự khó khăn, thiếu thốn của bà dân tộc sống ven vùng biên về những trang thiết bị cơ bản để phòng chống dịch, những người như Pờ Hùng Sang đã vận động người dân ủng hộ tiền mặt, vải may khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng... Nhờ vậy, Huyện đoàn Mường Nhé đã phát miễn phí 2.000 khẩu trang cho đồng bào. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch đã đến tất cả 11 xã với 118 bản trên địa bàn.

Chương trình phát thanh bằng ngôn ngữ dân tộc

Nói về khó khăn trong tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin, khai báo y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, anh Hạng A Sáng, Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ cho

biết, nhiều đoàn viên thanh niên gia đình khó khăn không có điều kiện sử dụng smartphone. Không ít đoàn viên có điện thoại nhưng không bắt được sóng. Vậy nên việc truyền tải thông tin từ đoàn viên thanh niên xã đến các chi đoàn thôn cũng có nhiều hạn chế. Tất cả đó trở thành rào cản khiến cho công tác tuyên truyền đến bà con chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.

Chia sẻ về cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn, anh Hạng A Sáng cho biết, mỗi đoàn viên thanh niên của huyện Nậm Pồ đã biên tập, phiên dịch. Sau đó, họ đọc qua loa phát thanh tại trung tâm văn hóa thông tin để bà con nắm bắt, chủ động phòng chống dịch.

Nhiều đoàn viên thanh niên cũng treo từng băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng. Nhiều nơi thực hiện các buổi phát thanh với ngôn ngữ của đồng bào dân tộc tại phòng chờ khám của Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ để bà con tiếp nhận, cập nhật tin tức phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ứng dụng CNTT nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cho biết, trong công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao và thu được kết quả tích cực.

Tỉnh đoàn thông qua 16 cơ sở huyện đoàn đã tiếp nhận kêu gọi từ các tổ chức cá nhân đã quyên góp và cấp phát gần 35.000 khẩu trang, 4.000 chai nước rửa tay, gần 2.000 bánh xà bông. Thành lập 100 điểm rửa tay công cộng... và một số lượng lớn nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo hỗ trợ bà con trên địa bàn tỉnh.

Sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng về việc cách ly xã hội, tỉnh đoàn đã tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, truyền tải thông tin trong công tác phòng dịch. Thường xuyên chỉ đạo hệ thống đoàn trao đổi, cập nhật thông tin qua việc kết nối qua Internet, sử dụng mạng xã hội.

Anh Đặng Thành Huy chia sẻ: “Có thể nói công tác phòng chống dịch có được kết quả tích cực một phần là nhờ sự vào cuộc không ngại khó của các cơ sở đoàn, các cán bộ đoàn, thanh niên ở địa bàn vùng sâu, xa. Chúng tôi trân trọng công sức của các bạn trẻ ấy! Khi bà con vẫn sử dụng tiếng dân tộc trong giao tiếp thì đội ngũ đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số đã thực hiện những giải pháp phù hợp và sáng tạo. Chỉ có cách phiên dịch từ ngôn ngữ phổ thông sang ngôn ngữ của đồng bào từng dân tộc thì mới có thể truyền tải đến người dân, đến bà con những nội dung cần thiết. Nếu không có cách làm sáng tạo đó thì không thể nào chuyển tải để bà con hiểu được. Khi không hiểu được thì việc thực hiện sẽ rất khó khăn”.

005. Phạm Kiên/ Trao nhà tình nghĩa tặng 65 hộ nghèo biên giới Mường Nhé// Quân đội nhân dân.- Số 21208.- Ngày 23/4/2020 - Tr.2

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tặng 65 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đây là chương trình xã hội hóa do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an phát động. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình

thực hiện xây dựng, cộng đồng giúp đỡ”, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng giúp người dân vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dựng nhà với 3.300 ngày công, hơn 1.150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tại buổi giao nhận nhà, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ mỗi hộ 20kg gạo. Qua đó, giúp người nghèo ở huyện Mường Nhé sớm ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã khen thưởng hai tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

006. Lê Lan/ Điện Biên thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, xóa đói, giảm nghèo// Nhân dân.- Số 23549.- Ngày 10/4/2020 - Tr.6

Nhận thức được trách nhiệm được giao, những năm qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH) Điện Biên đã chủ động phối hợp với sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững (GNBV); tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị- xã hội, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Chính phủ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo vươn lên.

Nằm trong khu vực các tỉnh Tây Bắc cách trở, nhiều gian khó, Điện Biên còn khó khăn hơn nhiều so với tỉnh khác bởi xuất phát điểm về kinh tế thấp, xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo cao và không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phần tử xấu đã kích động một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số di cư, tham gia tổ chức “nhà nước Mông” khiến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Điện Biên luôn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tham mưu của Sở, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở LĐ- TB và XH cho biết: để có được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành trong áp dụng, thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, Trong giai đoạn 2016 – 2020, Sở LĐ- TB và XH Điện Biên đã chủ động phối hợp tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa tám chính sách giảm nghèo tại địa phương như; Nghị quyết, quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135; Nghị quyết, quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống chung trung bình và học sinh, sinh viên; mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi – rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên sơ tuyển đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh...

Trong quá trình thực hiện, Sở LĐ- TB và XH Điện Biên đã chủ động thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn các thức triển khai thực hiện, thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện các chính sách, dự án tại cơ sở để kịp thời phát triển những bất cập, vướng

mắc. Từ sự tham mưu của Sở, năm 2016, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện; Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa; năm 2017 kiểm tra tại các huyện : Mường Ảng, Điện Biên Đông và Mường Nhé; năm 2018 kiểm tra thực tế tại các huyện: Điện Biên Đông, Tp. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tủa Chùa; năm 2019 kiểm tra thực tế tại các huyện: Mường Chà, Mường Ảng. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại một số huyện như: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Nhé.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các cấp huyện đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách giúp các địa bàn khó khăn, người nghèo có điều kiện sản xuất, chủ động vươn lên. Đến cuối năm 2019. Điện Biên đã có nhiều mô hình chuyển đổi ngành nghề mang lại hiệu quả thiết thực; năng lực cán bộ được cải thiện, nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo không ngừng được nâng lên; các chương trình, dự án về giảm nghèo đã được triển khai tích cực, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các chương trình, dự án khác. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 48,14%(đầu năm 2016) xuống còn 33,05% (năm 2019). Dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn 30,67% (giảm 17,47% so với năm 2016), như vậy so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề ra thì đạt 115,38%. Nổi bật trong kết quả chung đó, phải kể tới sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng các xã và trên địa bàn khó khăn được cải thiện rõ rệt; bộ mặt đô thị nhiều vùng dân cư nông thôn thay đổi đáng kể; hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được phát triển và mở rộng. Trong 5 năm (2016-2019), với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án giao thông là hơn 1.417 tỷ đồng, Điện Biên đã thực hiện 82 dự án giao thông; hơn 200 tỷ đồng đầu tư 26 dự án thủy lợi; 788 tỷ đồng thực hiện 166 dự án giáo dục; 69 tỷ đồng đầu tư 16 dự án y tế. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có toàn bộ 130 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục từ tỉnh đến huyện, xã và các điểm bản được tăng cường đầu tư, góp phần đưa Điện Biên hoàn thành đề án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú dân nuôi với số phòng học được kiên cố hóa tăng 1.093 phòng , số phòng nội trú kiên cố tăng 438 phòng.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 Điện Biên đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong đào tạo, dạy nghề và việc làm đã triển khai thực hiện khá toàn diện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo nghề cho 40.650 lao động(bình quân đạt 8.130 lao động/năm), nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo lên 57% giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị năm 2020 còn 2,5 %; mỗi năm Điện Biên giải quyết việc làm mới cho hơn 9.000 lao động. Chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo được thực hiện đầy đủ và kịp thời đối với giáo viên, học sinh, sinh viên như: chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh dân tộc ít người, học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, chính sách hỗ trợ gạo, với tổng kinh phí thực hiện ước 2.117 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn 2016-2020, Điện Biên thực hiện hỗ trợ y tế

và dinh dưỡng; hỗ trợ nhà ở; tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hiệu quả, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng...

Với chính sách hỗ trợ giảm nghèo Chương trình 30a, trong 5 năm (2016-2020), Điện Biên đã đầu tư xây dựng 106 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, cấp điện nông thôn cho 5 huyện nghèo. Từ nguồn vốn hỗ trợ là 248 tỷ đồng, trong 5 năm (2016-2020), Điện Biên đã hỗ trợ 1.293 lượt hộ, cộng đồng dân cư khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất; hỗ trợ 1.483 lượt khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang được 382,08 ha; hỗ trợ 10.347 hộ toàn bộ tiền mua giống, vật nuôi có giá trị kinh tế cao... Còn với chương trình 135 của Chính phủ, trong 5 năm qua, Điện Biên đã đầu tư xây dựng 259 công trình; hỗ trợ 5.774 con trâu, bò cho 8.074 hộ; 53.36 con gia cầm cho 692 hộ; hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp cho 771 hộ; hỗ trợ 1.035 máy móc, thiết bị cho 981 hộ, hỗ trợ ba hợp tác xã liên kết tiêu thụ dứa, dong riềng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án các chương trình, dự án giảm nghèo ở địa phương; đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 từ 30,67% (đầu năm 2021) xuống dưới 16%(năm 2025), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý cho biết, trong giai đoạn tới (2021-2025) Điện Biên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính sáng tạo của cá huyện, thị xã, thành phố, nhất là các huyện nghèo trong thực hiện chương trình giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân, để người dân xác định sự cần thiết phải xóa đói giảm nghèo và vai trò chủ thể của họ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và vai trò chủ thể của họ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từ đó họ chủ động vươn lên.

Thứ 3: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. An sinh xã hội, trong đó, tập trung nắm bắt nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Thứ 4: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn để kịp thời phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết, khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực cho công tác giảm nghèo trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Thứ 5: Tích cực đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tăng cường huy động vốn từ

ngân sách địa phương, tích cực huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, sự tham gia đóng góp của cộng đồng, dân cư, của người nghèo, hộ nghèo; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao mức thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo.

Thứ 6: Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền Chương trình giảm nghèo đến các tầng lớp nhân dân, vận động sự tham gia của cộng đồng xã hội chung tay thực hiện, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; vận động hội viên, đoàn viên hưởng ứng, tham gia, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

007. Lê Lan/ Điện Biên quan tâm đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số// Nhân dân.- Số 23554.- Ngày 15/4/2020 - Tr.1+4

Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ, Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo các ngành xây dựng danh mục nghề đào tạo. chính quyền các huyện, thị xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn lao động nông thôn (LĐNT), nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đăng ký học nghề, vận dụng vào thực tiễn, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, từ tháng 4-2010, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 cấp tỉnh đã được thành lập; ở cấp huyện có tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo vào tháng 12-2010 và toàn bộ xã, phường, thị trấn thành lập tổ công tác hoặc lồng ghép ban chỉ đạo giảm nghèo với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Ngay khi đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo Đề án 1956 tỉnh đã chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm và 5 năm, sao cho phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của người học.

Trao đổi về quá trình chỉ đạo, thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT, lao động là đồng bào DTTS trên địa bàn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Hằng năm, tỉnh tiến hành khảo sát trực tiếp người lao động để nắm bắt nhu cầu học, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, của doanh nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, Điện Biên đã tổ chức hai cuộc điều tra, khảo sát quy mô cấp tỉnh và 40 cuộc điều tra, khảo sát quy mô cấp huyện, qua đó xác định được 38.650 người có nhu cầu học nghề. Đến nay, UBND tỉnh phê duyệt 101 nghề thuộc danh mục đào tạo nghề cho LĐNT, lao động DTTS, trong đó có 56 nghề nông nghiệp và 45 nghề phi nông nghiệp. Tất cả số nghề thuộc danh mục đã được xây dựng định mức chi phí đào tạo, đơn giá đặt hàng.

Với các cơ sở tham gia đào tạo nghề, UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu tổ chức đánh giá chất lượng giảng viên theo định kỳ hằng năm để bảo đảm người giảng dạy phải đáp ứng đủ các trình độ, có năng khiếu truyền đạt kỹ năng nghề. Tại các huyện tập trung nhiều đồng bào DTTS như: Tủa Chùa, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Chà..., trung tâm đào tạo nghề của huyện phải có thêm giảng viên là người

am hiểu phong tục tập quán, nghe, nói được tiếng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu trên địa bàn như là dân tộc Thái, H'Mông...

Là đơn vị thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS, những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Tủa Chùa chú trọng thực hiện công tác khảo sát, thăm dò nhu cầu đào tạo của lao động kết hợp đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương - nơi có kế hoạch mở lớp đào tạo nghề, sau đó phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, vận động lao động đăng ký tham gia các lớp đào tạo. Bằng cách làm đó, trung tâm đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho hàng trăm lao động học các nghề: Trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật sản xuất mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) kết hợp... Trường phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nguyễn Duy Hiệu cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Tủa Chùa đã tổ chức 139 lớp đào tạo nghề cho 4.627 lao động. Tất cả đối tượng học nghề là người DTTS, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 74% và chủ yếu làm việc ổn định tại địa phương.

Cũng được ghi nhận là địa phương thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS và LĐNT, song huyện Điện Biên Đông có cách làm khác. Tận dụng lợi thế của địa phương là có diện tích rộng, chủ yếu đất rừng, đất sản xuất, những năm qua, huyện chủ trương đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ sao cho lao động sau đào tạo biết áp dụng để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp tại địa phương. Theo chủ trương đó, UBND huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện chủ động triển khai các lớp đào tạo nghề nông nghiệp ngay tại thôn, bản, nơi người dân đăng ký học nghề. Với phương pháp cầm tay chỉ việc, theo từng lớp học cụ thể, trung tâm xây dựng các mô hình sản xuất để người học được thực hành trên mô hình. Anh Lâu A Thái, bản Sa Dung, xã Sa Dung cho biết: Được tham gia lớp đào tạo chăn nuôi gia súc, gia cầm ở bản, tôi đã biết cách phát hiện bệnh, tiêm thuốc chữa, phòng bệnh cho trâu bò. Áp dụng vào đàn trâu của gia đình, tôi thấy hiệu quả hơn hẳn. Qua mấy mùa lạnh nhưng đàn trâu nhà tôi khỏe mạnh, không bị các bệnh long móng như trước nữa.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Sơn, khẳng định: Trong số 53.793 lao động được hỗ trợ học nghề có 40.720 người (chiếm hơn 75%) có việc làm ổn định. Quá trình thực hiện đề án, các địa phương đã thí điểm thành công nhiều mô hình dạy nghề ngắn hạn đạt hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong thời gian tới, như: Kỹ thuật trồng và chế biến nấm (thị xã Mường Lay); kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến cà-phê (huyện Mường Ảng); kỹ thuật xây dựng (hai huyện Tuần Giáo và Mường Ảng)... Các lớp đào tạo nghề còn giúp người học thay đổi nhận thức căn bản từ suy nghĩ tham gia học nghề để được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí thì nay người lao động ở Điện Biên đã có ý thức với học nghề. Bởi họ hiểu, học nghề giúp người lao động có cơ hội tìm việc làm phù hợp hoặc có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân, người trong gia đình để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

008. LINH DIỆP/ Đẩy mạnh hoạt động giám sát ở cơ sở// Nhân dân.- Số 23563.- Ngày 24/4/2020 - Tr.4

Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhất là ở cơ sở đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện

các hoạt động giám sát. Đáng chú ý, hầu hết các chương trình giám sát đều thuộc những nội dung, lĩnh vực được đồng đảo người dân quan tâm.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn và lo lắng cho người dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường vai trò giám sát trong phòng, chống dịch. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị và các tổ chức thành viên là tổ chức tuyên truyền các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt, tránh tình trạng chủ quan. Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng như từng cán bộ mặt trận đã trực tiếp đến cộng đồng dân cư để tuyên truyền mọi người nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch Covid-19, qua đó chủ động thực hiện cũng như giám sát quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Nội dung tập trung thực hiện gồm: Các biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng và việc cách ly xã hội; thường xuyên nhắc nhở để người dân không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, nhất là ở địa bàn miền núi, biên giới, những nơi có đường mòn, lối mở người dân thường xuyên đi lại ở hai bên biên giới. Theo đó, MTTQ các địa phương đã quyết liệt giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng, các địa phương, đơn vị, người dân không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là. Ủy ban MTTQ xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) đã tham gia thành lập Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ trạm y tế trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Tại thị xã Quảng Trị, Mặt trận các cấp và các đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, giám sát người dân tạm hoãn, điều chỉnh thời gian hoặc có hình thức phù hợp trong tổ chức tiệc cưới, đám tang, qua đó giảm bớt nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Qua giám sát, MTTQ cùng các thành viên đã phát hiện và kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, trong đó có việc một số cá nhân sử dụng mạng xã hội phao tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19 của tỉnh.

Cùng với những vấn đề nóng nêu trên, những nội dung giám sát thuộc lĩnh vực an sinh, xã hội đã được Mặt trận tập trung triển khai. Tại xã Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo, Điện Biên), thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã tiến hành nhiều cuộc giám sát, trong đó có nội dung về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã. Kết quả giám sát cho thấy, 41 hộ đã được xã hỗ trợ về nhà ở đều đúng đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở. Các hộ đã được hỗ trợ làm mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, bảo đảm toàn bộ diện tích sử dụng tối thiểu 30 m² và “3 cứng”. Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù nguồn vốn từ Trung ương cấp chậm nhưng một số hộ đã chủ động tự làm mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, qua đó đã góp phần vào sự thành công chung của chương trình. Tuy nhiên, còn một hộ đúng đối tượng, nhưng không nhận hỗ trợ do không đồng ý mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, trên địa bàn xã vẫn còn 57 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ, hiện đang chờ kinh phí. Sau khi giám sát, Ủy ban MTTQ xã đã đề nghị UBND xã phối hợp chặt chẽ MTTQ và các ngành, đoàn thể quan tâm sát sao các đối tượng được hưởng, thường xuyên nắm tình hình, báo cáo kịp thời tâm tư, nguyện vọng của

các hộ gia đình để có sự đáp ứng phù hợp. Đó chỉ là một trong số rất nhiều cuộc giám sát của MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo triển khai tới các xã trong thời gian vừa qua. MTTQ huyện đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tập trung giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, được người dân quan tâm và ủng hộ. Các nội dung cụ thể như: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chi trả dịch vụ môi trường rừng; làm đường giao thông nội bản, làm nhà văn hóa bản; việc thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân... Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hai cuộc giám sát tập trung vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời, Ủy ban MTTQ huyện cử cán bộ tham gia 10 cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị; tổ chức một hội nghị đối thoại giữa MTTQ và nhân dân với người đứng đầu chính quyền cấp huyện, cấp xã về thực hiện chế độ chính sách và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã Ta Ma...

Được biết, Ủy ban MTTQ của tất cả 19 xã, thị trấn trong huyện còn đứng ra làm cầu nối tổ chức Hội nghị đối thoại để người dân có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với những người đứng đầu chính quyền cơ sở. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các cấp tiến hành 26 cuộc, Ban Thanh tra nhân dân cũng tiến hành 23 cuộc giám sát tại các khu dân cư... Qua các cuộc giám sát này, Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được, đánh giá những tồn tại, yếu kém bất cập và có những kiến nghị cụ thể với chính quyền, các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn huyện. Đồng thời, định kỳ đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị đã nêu trong báo cáo đối với các đơn vị liên quan.

Hoạt động giám sát luôn là một trong những nội dung quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp. Thông qua giám sát, MTTQ đã có những đề xuất, ý kiến xác đáng để giải quyết và góp phần làm tốt hơn nhiều hoạt động, công tác của chính quyền, qua đó xây dựng và đáp ứng lòng tin của người dân.

009. Kiều Vũ/ Phát huy thế mạnh của Hội cộng tác viên tuyên truyền// Lao động.- Số 91.- Ngày 22/4/2020 - Tr.5

Hội cộng tác viên tuyên truyền của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên là một trong những mô hình hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền của tổ chức Công đoàn tỉnh.

Khi mới thành lập, vào năm 1989, hội có 10 thành viên đến từ các cơ quan tuyên truyền của tỉnh. Lúc đó, hội gọi là Tổ cộng tác viên tuyên truyền trực tiếp chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Tổ có nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cấp trên, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ở cơ sở...

Hiện, số lượng thành viên của hội là 30 người, hoạt động tại 4 tổ: Cộng tác viên tuyên truyền cơ quan LĐLĐ tỉnh, các Ban Đảng, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình. Hầu hết cộng tác viên đều thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tâm

huyết với hoạt động tuyên truyền của LĐLĐ tỉnh. Bản thân mỗi thành viên còn tích cực tham gia sinh hoạt và đóng góp ý kiến để hoạt động của hội ngày càng hiệu quả.

Điều đáng nói, LĐLĐ tỉnh đã phát huy được thế mạnh của Hội cộng tác viên tuyên truyền để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Đồng thời, đây cũng là những đầu mối nắm bắt thông tin, tư tưởng của người lao động để từ đó xây dựng các nội dung tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền miệng, tổ chức các lớp tập huấn, biên soạn tài liệu tuyên truyền... Qua đó, hằng năm, hàng nghìn lượt CNVCLĐ được nghe thời sự, học tập các chỉ thị, nghị quyết. Đặc biệt, các hội viên còn chú trọng tuyên truyền những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tình hình đời sống việc làm...

Có được những hoạt động hiệu quả, thực sự bổ ích, hội đã nhận được sự quan tâm sâu sát của LĐLĐ tỉnh. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hội, cần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; phát triển hội viên mới cần chú trọng đến tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện hơn nữa cho hội viên tiếp cận với hoạt động công đoàn ở cơ sở...

010. Nhóm PV/ Mừng Nhé (Điện Biên): Trưởng Ban tổ chức “tặng” 2 chức cho em trai trong ngày// Giáo dục và Thời đại.- Số 93.- Ngày 17/4/2020 - Tr.13

Trong 1 ngày, ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Mừng Nhé được bổ nhiệm giữ 2 chức vụ. Ông Nguyễn Văn Hiệp (anh trai ông Tùng), Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thì cho rằng việc bổ nhiệm em trai mình chỉ để... cho oai!

Sáng “tốt ghê” phó văn phòng, chiều “chêm chệ chiếu” phó bí thư

Theo Quyết định về việc tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, ông Nguyễn Thanh Tùng, tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành kế toán được tuyển dụng vào biên chế, công tác tại Văn phòng Huyện ủy Mừng Nhé từ ngày 1/5/2012. Ông Tùng được bổ nhiệm ngạch lương kế toán viên loại A1 với hệ số 2,34.

Ngày 10/11/2015, ông Tùng được Ban Thường vụ Huyện ủy Mừng Nhé quyết định bổ nhiệm từ chuyên viên lên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy với thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Ở cương vị mới này, ông Tùng chưa có nổi một ngày làm việc nào. Chữ ký, con dấu cũng chưa công bố. Khi dấu mực của quyết định bổ nhiệm lần đầu chưa kịp khô, chỉ sau “một giấc ngủ trưa”, ông Tùng lại có quyết định sang làm việc ở một cương vị mới.

Cùng ngày, ông Tùng được điều động, luân chuyển về công tác tại xã Mừng Toong, huyện Mừng Nhé theo Quyết định số 117-QĐ/HU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mừng Nhé. Theo quyết định trên, ông Tùng được chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Mừng Toong nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 15/11/2015.

Điều 2 của Quyết định 117 nêu rõ: “Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm cho cơ quan cũ để về nhận nhiệm vụ tại cơ quan

mới theo đúng thời gian quy định. Nhiệm vụ cụ thể của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tại xã Mường Toong thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Đảng bộ xã Mường Toong. Lương và các khoản phụ cấp (theo chế độ quy định hiện hành đối với cán bộ điều động, luân chuyển) của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng do ngân sách xã chi trả trong thời gian điều động, luân chuyển”. Nhưng khổ nỗi, ở cơ quan cũ, ông Tùng đã làm việc ngày nào đâu(?), nên có gì để mà bàn giao?

2 Quyết định số 116-QĐ/HU về việc bổ nhiệm và Quyết định số 117-QĐ/HU về việc điều động, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Tùng đều do Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé ban hành trong ngày. Nó đều do Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan đề nghị. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Mường Nhé (đồng thời là anh trai của ông Nguyễn Thanh Tùng) lại cho rằng việc bổ nhiệm và điều động em trai mình là việc làm hết sức bình thường.

Bổ nhiệm cho oai chứ không để... làm

Có ý kiến cho rằng, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé bổ nhiệm và điều động, luân chuyển trường hợp ông Nguyễn Thanh Tùng là hết sức “thần tốc”. Ông Nguyễn Văn Hiệp phủ nhận thông tin trên khi nói: “Thần tốc cái gì? Phó Bí thư xã thì thần tốc cái gì? Bổ nhiệm nhưng có được làm ngày nào đâu? Có giới thiệu chữ ký đâu(?)”, ông Nguyễn Văn Hiệp cho biết.

Đối chiếu với các quy định trong công tác cán bộ là đúng hay sai, ông Hiệp cho rằng, việc bổ nhiệm em trai mình với chức danh Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy chỉ là một bước “thừa” trong quy trình bổ nhiệm cán bộ: “Bổ nhiệm như thế là không cần, chứ không cần phải nói là đúng hay sai. Phải nói là không cần bổ nhiệm. Lý do thì bổ nhiệm... cho oai. Vì khi bổ nhiệm Phó Văn phòng nhưng không làm việc ở vị trí đó, chứ có phải bổ nhiệm để làm đâu?!", ông Nguyễn Văn Hiệp giải thích thêm.

Liên quan đến một số ý kiến cho rằng việc bổ nhiệm em trai ông Hiệp làm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Nhé chưa bảo đảm các bước theo đúng quy trình trong công tác cán bộ, ông Hiệp cho rằng vì bổ nhiệm nhưng không để làm việc ở vị trí đó thì rất bình thường.

“Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng để sử dụng mới là có vấn đề. Chứ bổ nhiệm không làm thì là bình thường. Chuyện này xưa như Trái đất rồi chứ không còn mới nữa. Bổ nhiệm đi cho oai chứ làm gì(?). Nếu bổ nhiệm để dùng cơ, thì khi không làm quy trình mới sinh chuyện được. Nên phải nghe cho đủ, chứ nghe người ta nói bổ nhiệm thần tốc, bổ nhiệm không hò sơ nếu có tìm hiểu thì để làm cái gì? Đảng này nó không làm ngày nào thì không ai nói đến chuyện đó”, ông Hiệp phân trần.

Liên quan đến công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Tùng, dư luận đang hết sức quan tâm đến chuyện có hay không “lợi ích nhóm” để “nâng đỡ” cán bộ thăng tiến “thần tốc”? Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu và ngay cả Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé do non kém trong chuyên môn hay cố tình làm ngơ trước những quy định trong công tác cán bộ? Vấn đề trên rất cần được làm sáng tỏ!

011. Lê Lan/ Ngăn chặn tình trạng phá rừng ở Mường Nhé// Thời nay.- Số 1069.- Ngày 13/4/2020 - Tr.16

Trong gần ba tháng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), liên tiếp phát hiện hàng chục vụ phá rừng phòng hộ, rừng sản xuất với diện tích hơn chục ha. Thực trạng này đang gây ra nhiều khó khăn, đòi hỏi lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện sớm có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Tăng cả về số vụ và diện tích

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng phá rừng trên địa bàn thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, thẳng thắn cho biết: Không chỉ tăng số vụ mà còn tăng cả diện tích rừng bị phá! Theo ông Toàn, đáng lo ngại là các vụ phá sau lại có quy mô phức tạp hơn vụ trước khiến lực lượng chức năng khó trong phát hiện và khó cả xử lý. Trong 21 vụ được phát hiện tại các xã: Mường Toong, Huổi Léch, Quảng Lâm thì có 12 vụ với diện tích lớn (mỗi vụ gần 1 ha) phải xử lý hình sự về tội hủy hoại rừng. Trong đó, vụ phá rừng ở bản Huổi Lấp, xã Quảng Lâm khá phức tạp, có biểu hiện phá rừng tập thể, bởi khi phá rừng các đối tượng tập trung rất đông người (từ 30 - 40 người/vụ). Sau đó, lực lượng chức năng lại tiếp tục phát hiện các vụ phá rừng đồng thời ở xã Mường Toong, với diện tích thiệt hại lớn, có dấu hiệu tội phạm.

Tuy nhiên, cái khó ở đây là việc điều tra, làm rõ đối tượng phá rừng để xử lý lại không hề đơn giản, bởi hầu hết các diện tích rừng bị phá đều nằm ở các địa bàn giáp ranh giữa bản với bản hoặc xã này với xã kia. Các đối tượng lại dùng cưa máy phá vào ban đêm nên càng khó phát hiện. Cá biệt, có một số vụ khá oái oăm vì các đối tượng bị người dân địa phương tố cáo là phá rừng hoặc thuê người phá rừng đã không những không thừa nhận mà còn đổ tội cho người khác. Khi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mời tới họp, xác nhận và xử phạt về hành vi phá rừng thì các đối tượng này không hợp tác, phát đơn kiện tụng, tố cáo những người khác phá rừng... gây rắc rối và khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cho chúng tôi xem biên bản ghi lời khai của một số đối tượng bị nhân dân địa phương tố cáo phá rừng hoặc thuê người phá rừng tại xã Mường Toong, Hạt trưởng Nguyễn Mạnh Toàn cho biết thêm: Các đối tượng bị người dân tố cáo phá rừng phòng hộ tại các lô 8, 11, 12 khoảnh 2 Tiểu khu 153B thuộc xã Mường Toong đều phủ nhận hành vi phá rừng và đổ tội cho một người khác mà người đó không đủ năng lực hành vi dân sự (đang bệnh nặng, không nói, không đi được).

Dẫn chúng tôi thăm lại những vạt rừng mà nay trơ trụi gốc và lớp cỏ dại, anh Mào Văn Lập, Trưởng bản Mường Toong 3, giọng tiếc nuối: 5 năm trước, khi tiếp nhận những cánh rừng này, dân bản Mường Toong 1 và Mường Toong 3 phấn khởi lắm. Ai cũng tích cực trồng thêm cây con, chăm sóc cây to và làm đường băng cản lửa để bảo vệ rừng với hy vọng được hưởng lợi ích từ rừng. Thế nhưng chỉ trong vài ngày (khoảng cuối tháng 12-2019, đầu tháng 1-2020), các đối tượng đã chặt phá ồ ạt cả cây to cây nhỏ, khiến tổ tuần tra bảo vệ rừng hai bản không kịp trở tay. Lợi dụng đêm tối, chúng sử dụng cưa máy đốn hạ những cây gỗ từ ba đến bốn năm tuổi rất nhanh. Khi bị phát hiện, các đối tượng còn thách thức, đe dọa người dân và thành viên trong tổ quản lý bảo vệ rừng hai bản.

Lợi dụng mùa dịch

Trao đổi về thực trạng vi phạm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé từ năm 2018 đến nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cũng thừa nhận, diễn biến ngày càng phức tạp. Đại tá Trường cho biết: Trong số 43 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng năm 2018 thì chỉ có sáu vụ bị khởi tố hình sự về tội phá rừng (diện tích hơn 6,2 ha). Sang năm 2019 có 40 vụ vi phạm nhưng không có vụ nào phải khởi tố hình sự mà chỉ dừng ở xử lý hành chính bởi diện tích bị xâm hại không lớn, chưa đến mức xử lý hình sự. Vậy nhưng chỉ trong gần ba tháng từ đầu năm đến nay đã có 22 vụ vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, 12 vụ phá rừng phòng hộ, rừng sản xuất làm thiệt hại hơn 12,2 ha. Do vậy mà, trong hai ngày 4 và 17-3, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện đã ký bảy quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng, tại bản Huổi Lấp (xã Quảng Lâm) và bản Huổi Đanh, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong). Hiện, còn năm vụ vi phạm tội hủy hoại rừng đang được các cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng vi phạm để củng cố hồ sơ khởi tố theo thẩm quyền.

Tìm hiểu về nguyên nhân khiến các vụ phá rừng gia tăng thời gian qua, được biết phần vì nhận thức của một bộ phận người dân về tầm quan trọng của rừng còn nhiều hạn chế; phần vì một số người thiếu đất sản xuất mà cố tình phá rừng; bên cạnh đó cũng có trường hợp phá rừng vì không biết đất nương bỏ không đã quy hoạch rừng sản xuất do thói quen canh tác luân nương (làm nương vài năm lại chuyển sang nương khác, sau vài năm lại quay về nương cũ)... như trường hợp Giàng A Nhù, Lý Seo Vê ở bản Huổi Lả, xã Quảng Lâm đã phá rừng làm nương mà không biết nương cũ bỏ không từ năm 2017 đến nay đã được quy hoạch rừng sản xuất. Với những trường hợp này, việc xử lý là hết sức khó khăn.

Đi tìm câu trả lời cho tình trạng gia tăng các vụ phá rừng ở Mường Nhé, chúng tôi được biết, sở dĩ năm 2018 và 2019 ít vụ phá rừng hơn là bởi trước đó (năm 2017), theo Kế hoạch 420, UBND tỉnh Điện Biên đã tăng cường gần 500 cán bộ, chiến sĩ (chủ yếu công an và một số sở, ban, ngành) về huyện Mường Nhé giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do. Về cơ sở, gần 500 cán bộ, chiến sĩ được chia thành các tổ đóng tại 11/11 xã trong toàn huyện thực hiện điều tra, kiểm đếm rừng kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không phá rừng làm nương, không di dịch cư tự do. Nhờ đó, trong năm 2017 tình trạng phá rừng trái phép ở Mường Nhé được ngăn chặn, các điểm nóng phá rừng những năm trước như Chung Chải, Pá Mì, Leng Su Sìn... không còn tiếp diễn; đời sống nhân dân dần ổn định và bà con có ý thức hơn với việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Hết năm 2017, khi tổ công tác 420 rút về thì UBND huyện Mường Nhé đã thành lập các tổ công tác của huyện với sự tham gia của cán bộ các phòng, ban tiếp tục rà soát, kiểm đếm rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân bảo vệ rừng, chủ động sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Song gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân không đi làm việc tại các địa phương khác nên ở nhà và có những người lại vào rừng phá nương cũ, tìm nương mới. Trong số ấy, có người không biết nương cũ đã được quy hoạch rừng sản xuất hoặc rừng phòng hộ, song cũng có người biết mà vẫn cố tình vi phạm rồi viện đủ lý do bao biện cho hành vi sai trái của mình.

Để giải quyết dứt điểm các hành vi xâm hại rừng, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Mường Nhé Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, trước mắt sẽ tập trung đấu tranh làm rõ

hành vi sai phạm của các đối tượng cô ý phá rừng. Trên cơ sở đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật để làm gương cho người khác.

Huyện Mường Nhé hiện có hơn 80 nghìn ha rừng, tỷ lệ che phủ hơn 52%. Là huyện biên giới trọng yếu, song nhiều năm qua, Mường Nhé luôn là điểm nóng của tình trạng di cư tự do, kéo theo đó là tình trạng phá rừng trái phép và các tội phạm khác luôn diễn biến phức tạp. Với mong muốn giữ rừng, bảo vệ rừng Mường Nhé thêm xanh, ông Nguyễn Mạnh Toàn đề nghị: “Riêng lực lượng kiểm lâm thôi chưa đủ, mà rất cần sự vào cuộc của chính quyền, cấp ủy cơ sở và mỗi chủ rừng cùng đồng hành, sát cánh với lực lượng kiểm lâm”.

012. Minh Thịnh/ Công điện lên non// Giáo dục và thời đại.- Số 88.- Ngày 11/4/2020 - Tr.29

Không điện, Hua Sin, Huổi Ban tĩnh mịch, lẻ loi. Ban ngày, đàn ông làm bạn với nương rẫy, chị em quanh quẩn trong nhà. Bữa ăn trông vào cây ngô, cây lúa và ít rau rừng, ấy vậy mà công dân mới cứ lần lượt ra đời. Nhà nào cũng “sinh năm, đẻ bầy”. Có nhà đông quá, đến bữa cơm phải “điểm danh” cũng chẳng xuể... Nay, Hua Sin, Huổi Ban đã khác, điện về mang theo ánh sáng, kiến thức để phát triển kinh tế, biết cách kế hoạch hóa gia đình.

Đêm buồn nơi biên giới

Từ cuối năm 2019 trở về trước, bản Huổi Ban (điểm bản thuộc diện sắp xếp ổn định dân cư theo Đề án 79 của Chính phủ), xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên còn chìm trong bóng tối. Anh Hờ A Chổng mạnh dạn đi “xin” điện ở bản Co Lót về. Nhà Chổng là gia đình hiếm hoi có ti vi, quạt điện.

Tối nào cũng vậy, hầu hết bà con dân bản tụ tập tại nhà Chổng để xem ti vi. Nếu không đến cũng chẳng có việc gì khác ngoài đi ngủ sớm vì không có điện. 74 hộ dân ở điểm bản này luôn khao khát sớm được sử dụng điện lưới quốc gia. Họ cứ miệt mài viết đơn, gõ cửa từng cơ quan, từng cấp, từng ngành mong muốn sớm có được “ánh sáng” của Đảng.

“Bà con mong Nhà nước sớm làm đường điện. Có điện được xem ti vi, nghe người ta tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, phổ biến cách trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế”, Hờ A Chổng tâm sự.

Tôi rời điểm bản Huổi Ban vào lúc gà lên chuồng. Trong bóng tối nhá nhem, chị Dợ (vợ của Hờ A Chổng) với cái bụng to kèn càng, khệ nệ chăm sóc đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng mới chạp tuổi đôi mươi, thế mà đã có đứa con lớn đi học mầm non. Chỉ ít ngày nữa thôi, họ lại đón thêm một thành viên mới

Tại bản Hua Sin 1 (xã Mường Nhé), bên ấm trà nghi ngút khói, câu chuyện của trưởng bản Hạng A Sùng, như dẫn chúng tôi ngược thời gian mấy năm về trước: Vào vụ tra hạt năm 2000, mấy gia đình người Mông dừng bước di cư lập bản tại đây. Ngày ấy, rừng ở Chung Chải còn nhiều, Hua Sin như tách biệt với các bản lân cận vì không có điện. Buồn nhất khi đêm về. Bản làng như một thế giới xa lạ, tĩnh mịch, lẻ loi.

Dem văn minh về nơi “phên dậu”

Hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày công bố hoàn thành công trình cấp điện cho 621 hộ ở 15 điểm bản (Đề án 79) thuộc địa bàn 5 xã: Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong và Pá Mỳ, vậy mà bà con các dân tộc thiểu số ở huyện biên viễn Mường Nhé cứ ngỡ đang mơ.

Cụ Giàng A Phòng 90 tuổi (bản Mường Toong 4, xã Mường Toong) vẫn chưa tin vào mắt mình. Cụ đòi con cháu bật bóng điện sáng suốt mấy ngày liền như để thỏa ước mong. Mỗi tối, nhìn bày cháu nhỏ học bài, phụ nữ thêu thùa, dệt vải dưới ánh đèn điện, cụ Giàng A Phòng lại cười và nói với con cháu: “Có cái điện về, người Mông ta được sáng mắt, sáng lòng”!

Trưởng bản Mường Toong 4 - Vừ A Cửa phần khởi khoe: Bản có 29 hộ, 100% người dân tộc Mông đều thuộc diện sắp xếp, ổn định dân cư theo Đề án 79. Trước đây, dân bản ở tản mát trong các khu rừng nhưng khi Nhà nước triển khai Đề án 79, được sắp xếp về bản mới. Bà con được hỗ trợ làm nhà, đường và nay được sử dụng điện lưới quốc gia, vui lắm!

Cũng được đóng điện cùng đợt với các bản ở xã Mường Toong, bản Hua Sin 1, Hua Sin 2 như thay da đổi thịt. Khi màn đêm buông xuống, bản Hua Sin bừng sáng giữa núi rừng. “Có điện rồi, dân bản Hua Sin 1, Hua Sin 2 sẽ yên tâm lao động sản xuất; không nghe luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, không bỏ bản di cư như trước nữa”, anh Hạng A Tà (bản Hua Sin 1) xúc động nói khi công nhân về đóng điện trong lễ đầu nối và phát điện.

Đề đồng bào ổn cư

Hơn 5 năm trở lại đây, UBND tỉnh Điện Biên đã ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, do EU tài trợ và vốn ngân sách địa phương triển khai dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên, với tổng mức đầu tư lên tới 841 tỷ đồng. Điện Biên đặt mục tiêu mỗi năm có thêm hàng nghìn hộ là người dân tộc thiểu số ở các huyện được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có thêm 12.953 hộ dân thuộc 276 thôn, bản trên địa bàn 81 xã thuộc 8 huyện: Điện Biên, Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ được sử dụng điện.

Đạt được mục tiêu trên, cùng với sự quan tâm của Trung ương và tỉnh còn có cả sự tâm huyết, trách nhiệm của mỗi người, mỗi ngành được giao thực hiện.

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, giao thông, các vị trí cột đặt trên đồi núi, vật tư thiết bị đưa vào công trình phần lớn phải vận chuyển thủ công, mất nhiều thời gian. Song tập thể ngành điện xác định phải đoàn kết, nỗ lực vượt khó để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Mục tiêu làm sao đưa điện đến khắp các bản vùng cao sớm nhất có thể, để giảm bớt khó khăn cho người dân”, ông Trần Đức Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên tâm sự.

013. CHẢO MẮN ON/ Cảnh báo nguy hiểm từ nấm rừng// Quân đội nhân dân.- Số 21206.- Ngày 21/4/2020 - Tr.6

Vừa qua, tại bản Nậm Pang, xã Nậm Khăn (Nậm Pồ, Điện Biên) xảy ra vụ việc đau lòng do hai cháu nhỏ lên nương chăn trâu rồi hái nấm rừng ăn dẫn đến ngộ độc, tử vong. Cơ quan chức năng và ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân không nên ăn nấm tự mọc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Theo chính quyền xã Nậm Khăn, ngày 3-4-2020, hai cháu Ly A Cự và Ly A Bia đi chăn trâu trên nương, thấy có nấm mọc ở bìa rừng nên hái về nấu ăn tối. Sáng hôm sau, gia đình cháu Cự phát hiện ra khi cháu đã tử vong; còn cháu Bia được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Sau hai ngày điều trị, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu Lý A Bia vẫn tử vong do độc tố của nấm đã ngấm vào các cơ quan nội tạng làm suy gan, thận rất nặng.

Theo ông Lèng Văn Tự, Phó chủ tịch UBND xã Nậm Khăn, tình trạng người dân trên địa bàn đi hái nấm rừng về nấu ăn không phải hiếm. Qua sự việc đau lòng này, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ của việc hái nấm rừng không rõ nguồn gốc về làm thực phẩm, nhất là mùa mưa, khi nấm rừng phát triển mạnh. Bên cạnh đó, hiện các trường học đang tạm nghỉ để ứng phó với dịch Covid-19, nhiều trẻ em phải ở nhà trong khi bố mẹ đi làm, không có thời gian trông coi. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các sự việc tương tự, hoặc tai nạn do tắm sông, suối... Do đó, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, trông coi, bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ ở nhà.

Y sĩ Lường Thị Hồng, Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Khăn, cho biết: “Thành phần nấm mà hai cháu Ly A Bia, Ly A Cự đã ăn chủ yếu là chất amatoxin, gây suy đa tạng, suy gan, suy thận. Những người ăn phải nấm độc thường có triệu chứng đau bụng kèm theo nôn, đi ngoài phân lỏng. Nếu ăn phải nấm có độc tính cao sẽ xuất hiện triệu chứng chậm sau 6 giờ, nguy cơ tử vong cao do độc tố đã được hấp thu hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Chúng tôi khuyến cáo bà con không nên ăn nấm tự mọc để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng”.

014. Ngô Văn Quang/ Bắt giữ các đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá// Công an nhân dân.- Số 5375.- Ngày 15/4/2020 - Tr.8

Sau hơn hai tháng xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng và quyết định truy nã toàn quốc 1 đối tượng về hành vi vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá khi các đối tượng đang di chuyển qua địa bàn.

Theo đó, vào lúc 14h20 ngày 14/3/2020, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, các đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp bắt giữ xe ô tô bán tải BKS 34C-064.53 do Vàng A Thênh, SN 1996, trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và Hồ A Mạnh, SN 2000, trú tại Sa Long, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Thu giữ trên xe 15 bao lác bên trong chứa 310 gói tinh thể màu trắng, với tổng trọng lượng hơn 307 kg, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận: Toàn bộ số tinh thể màu trắng này là ma túy dạng đá, loại Methamphetamin, hai đối tượng đang vận chuyển thuê từ cửa

khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng...

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra mở rộng án.

Đến ngày 20/3, Công an Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị, địa phương bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Văn Thắng, SN 1994, trú tại Đình Tô, Thuận Thành, Bắc Ninh và Đinh Ngọc Đô, SN 1978, trú tại xã Đăk D'Rông, Cư Jút, Đắk Nông. Ngày 27/3, Công an Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hồng Văn Páo, SN 1974, trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Để phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động nhiều đơn vị, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều phương tiện, phối hợp với nhiều địa phương trong cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án. Đến nay đã làm rõ 5 đối tượng, khởi tố, bắt giữ 4 đối tượng, truy nã 1 đối tượng.

015. Thu Thủy/ Đối tượng gây án, giấu xác trong bao tải khai gì tại cơ quan Công an?// Công an nhân dân.- Số 5377.- Ngày 17/4/2020 - Tr.5

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Minh, SN 1981, trú ở bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội giết người, cướp tài sản. Minh chính là đối tượng gây ra vụ án giết người, cho vào bao tải rồi giấu xác dưới ao gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Trưa 27-3, ông Nguyễn Văn T, lái tàu Hà Nội - Lạng Sơn, điều khiển tàu hàng đi qua địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến đoạn gần chùa Dận, ông T bất ngờ khi thấy 1 bao tải lập lờ trên mặt nước, có vẻ như có xác người bên trong nên khi về đến ga Bắc Ninh, ông T đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, Công an thị xã Từ Sơn đã đến ngay hiện trường kiểm tra và xác định bên trong chiếc bao tải ông T nhìn thấy là xác người đang phân hủy.

Công an Bắc Ninh đã xác định được đối tượng gây án là Lò Văn Minh nên đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt đối tượng.

Theo kết quả điều tra của Công an thì vào đầu tháng 3/2020, Minh đến làm công nhân hàn xì và ăn nghỉ tại xưởng sản xuất tại thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình của anh Nguyễn Quang Bằng. Tại xưởng sản xuất của anh Bằng còn có anh rể của Minh và một số người quen trú cùng xã với đối tượng này.

Làm việc được 10 ngày, Minh xin nghỉ việc và được anh Bằng trả 800.000đ. Đến ngày 13/3, Minh tiêu chỉ còn 200.000đ, lại "thèm" ma túy nên đã quyết định cướp xe ô tô để bán lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, ngày 13/3, Minh giấu con dao gọt hoa quả trong người rồi đi bộ ra thị trấn Đông Bình tìm xe ô tô. Tại đây, đối tượng gặp anh Chát, đề nghị chở về Từ Sơn với giá 250.000đ. Đến tỉnh lộ 287 (hướng Từ Sơn đi Hà Nội), Minh bảo anh Chát dừng xe để hắn mua thuốc lá, sau đó, tiếp tục hướng dẫn nạn nhân đi vào khu vực Đình Bảng, Từ Sơn.

Đến đoạn đường tàu vắng người, hắn chỉ anh Chát rẽ trái để đi vay tiền trả xe ôm. Tưởng thật, anh Chát đi theo hướng dẫn, không ngờ, mới rẽ trái khoảng 40m, Minh đã rút dao giấu trong người đâm liên tiếp vào nạn nhân.

Theo lời khi của Minh thì sau khi sát hại nạn nhân, hắn kéo sát vào tường và lục tìm tài sản, lấy một chiếc ví da đen, 1 điện thoại rồi cắt lá chuối khô bên đường phủ lên xác nạn nhân để che giấu. Xong việc, Minh lấy xe máy đem về thị xã Từ Sơn để gạ bán ở cửa hàng đồng nát nhưng do xe không có giấy tờ, Minh lại gầy gò, bản thủ nên chủ hàng bảo không có tiền để mua.

Tiếp đó, Minh đến một quán nước đi chậm chậm. Bắt được “sóng”, một thanh niên hỏi Minh “mày có mua hàng chơi không”, Minh hiểu là đối tượng “gạ” mua ma túy nên bảo không có tiền và muốn bán xe, đồng thời ra giá 1 triệu đồng. Thanh niên trên bảo chỉ có 700.000đ, còn 300.000đ đề nghị “lấy hàng”. Minh đồng ý lấy 2 gói heroin và 700.000đ rồi đi bộ vào nghĩa trang để sử dụng.

Trả lời câu hỏi của ĐTV về việc vì sao sau khi bán được xe, lại không trốn luôn mà quay lại hiện trường giấu xác, Lò Văn Minh cho biết “Cháu phải giấu xác vì nếu để trên mặt đất, trước hay sau cũng có người phát hiện ra nên cháu phải tìm cách đìm xuống ao để không ai tìm thấy”. Theo đó, sau khi sử dụng ma túy, Minh đi bộ ra công trường xây dựng, nhặt một bao tải màu trắng gấp gọn lại cho vào túi áo khoác với mục đích đợi trời tối để dùng phi tang xác nạn nhân. Đến tối, Minh quay lại hiện trường, cho nạn nhân vào bao tải rồi kéo qua đường ray tàu đẩy xuống ao nước bên cạnh. Sợ anh Chát nổi lên, Minh bẻ cành cây ở xung quanh, vót nhọn rồi cắm vào hai bên ống quần của nạn nhân với mục đích ghim sâu dưới ao. Sau đó, Minh tìm được 1 miếng ván nên bê và đặt đè lên người nạn nhân, dùng tay bốc bùn đất đặt lên ván để thi thể nạn nhân không nổi lên được.

Giấu xác xong, Minh đi bộ dọc đường ray về Hà Nội. Khi đến đường to, Minh bắt xe buýt về Bắc Ninh để tìm xe về Điện Biên nhưng do hết chuyến nên lang thang ở bến xe Bắc Ninh đến 16h ngày hôm sau thì lên xe khách về Điện Biên.

Điều đáng nói là con dao gọt hoa quả dùng để sát hại nạn nhân, sau đó vót cành cây để cắm xuống bùn nhưng Minh không vứt đi mà rửa sạch rồi bỏ vào người để sử dụng bình thường. Khi về đến nhà, Minh vẫn dùng con dao đó để gọt hoa quả, cắt thức ăn như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt. Hỏi về việc vì sao không vứt con dao đi mà đem về nhà sử dụng, Minh thản nhiên “cháu thấy vẫn sử dụng được bình thường nên mang về”. Minh cũng cho biết, sau khi gây án, không hề hoảng sợ hay lo lắng, cũng không nghĩ sẽ bị bắt bởi đã kỳ công che giấu xác nạn nhân rất kín đáo. Được biết, Lò Văn Minh đã có 2 tiền án về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, là đối tượng nghiện lâu năm, thường xuyên chơi bời, lêu lổng.

016. Minh Thịnh/ Điện Biên: Bắt “nóng” kẻ sử dụng ma túy rồi chém nhạc phụ và con riêng của vợ// Giáo dục và Thời đại.- Số 93.- Ngày 17/4/2020 - Tr.14

Sử dụng ma túy tại nhà rồi xảy ra xích mích với vợ, Phạm Trường Sơn đã dùng dao chém vào đầu bố vợ và con riêng của vợ rồi vào rừng lẩn trốn. Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Sự việc xảy ra vào 17 giờ 30 phút, ngày 15/4/2020. Đối tượng Phạm Trường Sơn (SN 1978, trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) mang xe máy đi cầm cố và sử dụng ma túy tại nhà.

Tại đây đã xảy ra cãi vã giữa Sơn với vợ là Nguyễn Thị Hồng Tươi và ông Nguyễn Xuân Đoát (bố đẻ chị Tươi). Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Sơn đã vào bếp lấy một con dao dài 20cm, rộng 7cm, chém 2 nhát vào người ông Đoát (1 nhát trượt và một nhát trúng đầu).

Nhà Sơn và nhà ông Đoát liền kề nhau. Sau khi chém ông Đoát, thấy cháu Đặng Thanh T. (SN 2010, là con riêng của vợ) đang đứng ở sân nhà ông Đoát, đối tượng Sơn đuổi theo và chém 2 phát vào đầu cháu T. khiến cháu T. gục xuống đất, ngất xỉu.

Cháu T. được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Hiện cháu T. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Sau khi gây án, Phạm Trường Sơn đã chạy vào rừng lẩn trốn. Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Mường Ảng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phối hợp với Công an thị trấn Mường Ảng truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy bắt, do đối tượng chống trả quyết liệt khiến một số chiến sỹ công an bị thương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự quyết tâm của các chiến sỹ công an, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ và đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra, đối tượng Phạm Trường Sơn được xác định dương tính với ma túy.

017. Minh Thịnh/ Dạy - học trực tuyến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Nan giải đưa công nghệ tiếp cận vùng khó// Giáo dục và Thời đại, Số 91, Ngày 15/4/2020 - Tr.6

Sở GD&ĐT Điện Biên đang nỗ lực phối hợp với VNPT Điện Biên và Viettel Điện Biên triển khai hệ thống dạy học trực tuyến cho các cơ sở giáo dục phổ thông, GDNN- GDTX trên địa bàn toàn tỉnh. Điều dư luận quan tâm, địa phương này sẽ triển khai như thế nào đối với con em đồng bào vùng cao, biên giới...

Ứng dụng CNTT ở vùng biên

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Ngành GD-ĐT Điện Biên phối hợp với VNPT Điện biên, Viettel Điện Biên triển khai hệ thống dạy học trực tuyến VNPT - Elearning và ViettelStudy. Học sinh có thể tham gia học qua máy tính có kết nối Internet, điện thoại di động. Quản trị hệ thống của sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT có thể theo dõi thống kê kết quả tổ chức dạy học của các nhà trường trên hệ thống. Cũng theo Sở GD&ĐT Điện Biên, đơn vị đã có hướng cụ thể đối với địa phương, đơn vị trong thực hiện dạy - học qua Internet và trên truyền hình. Theo đó, đơn vị được giao hướng dẫn các trường học thuộc địa bàn quản lý. Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thông qua việc chỉ đạo tổ chuyên môn,

giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng các bài học.

Ngành GD-ĐT Điện Biên triển khai đồng bộ các giải pháp dạy - học cho học sinh từ tiểu học đến GDNN-GDTX. Trong đó, tập trung ưu tiên dạy - học trên sóng truyền hình, qua Internet với học sinh lớp 9 các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Học sinh lớp 12 sẽ tập trung vào 9 môn học gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Đối với các môn học và khối lớp học còn lại, Sở GD&ĐT giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ đặc điểm, điều kiện thực tế lựa chọn hình thức dạy học phù hợp. Nhà trường sẽ hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

“Chúng tôi yêu cầu các trường giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học, xây dựng kế hoạch bài học để hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học được phát sóng trên truyền hình. Giáo viên bộ môn phải nắm bắt thông tin về học sinh của lớp đang học trên truyền hình, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong tổ chức cho các em học bài theo chương trình phát sóng”, ông Cù Huy Hoàn cho biết thêm.

Thầy cô nỗ lực vượt vất vả

Tại vùng cao, biên giới, xa xôi hẻo lánh như huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Ảng, để học sinh có thể tiếp cận được với hình thức học qua truyền hình hay như học trực tuyến thực sự nan giải.

Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa, hiện chỉ có 3/12 xã, thị trấn có thể tiếp cận với sóng truyền hình địa phương, gồm thị trấn, xã Mường Báng và Sính Phình. Với đặc thù địa bàn, đời sống người dân, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện tính phương án yêu cầu các trường phân công giáo viên trực tiếp mang tài liệu hướng dẫn dạy học kèm bài tập đến nhà từng học sinh để giao và thu nộp.

“Với địa bàn vùng dân tộc, việc triển khai dạy học trực tuyến cho tất cả học sinh là cả một vấn đề. Với hơn 12 nghìn học sinh tiểu học và THCS, qua rà soát chỉ có 15 - 20% học sinh có khả năng tiếp cận với hình thức học mới này. Ngày thường, để huy động các em đến lớp đã khó, nay lại càng khó khăn hơn. Vì thế, theo tôi, sự quan tâm, phối hợp giữa học sinh và phụ huynh học sinh với thầy cô giáo là hết sức quan trọng”, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Để việc dạy, học được hiệu quả, Sở GD&ĐT Điện Biên đã yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp số liệu học sinh không có điều kiện theo học hình thức mới, từ đó xây dựng kế hoạch, dự kiến phương án, hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và đặc điểm địa hình, địa lý từng địa phương. Sở cũng giao hiệu trưởng các đơn vị căn cứ đặc điểm, điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức học tập phù hợp đối với nhóm học sinh này cũng như lên phương án kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của các em.

“Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị, trong thời gian cách ly tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ, giáo viên, có biện pháp phối hợp với gia đình học sinh, chuyển nội dung, giao

nhiệm vụ học tập, phát phiếu bài tập, bài kiểm tra theo quy định đến học sinh, hướng dẫn trò phương pháp. Yêu cầu học sinh tự học và hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của môn học. Bài tập của học sinh được giáo viên đánh giá, sửa chữa cụ thể và trả lại để các em biết ưu, nhược điểm của bản thân”, ông Cù Huy Hoàn nói.

Sau khi học sinh đi học trở lại, các trường phải tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục. - **Ông Cù Huy Hoàn**

018. Minh Thịnh/ Công nhận kết quả dạy học trên truyền hình, qua Internet: Bản khoăn từ vùng khó// Giáo dục và Thời đại.- Số 94.- Ngày 18/4/2020, Tr.6

Khi trường học vùng thuận lợi nỗ lực triển khai dạy - học qua truyền hình, Internet, tại vùng cao, biên giới, hàng nghìn giáo viên cũng “gồng mình” truyền thụ kiến thức với mong muốn duy trì nền nếp học tập, HS không rơi kiến thức, quên mặt chữ. Vậy nên, các thầy cô và nhà quản lý đều chung nhận định, dạy học từ xa đã không thể, chứ nói gì đến công nhận kết quả.

Khi công nghệ không song hành cùng thiếu thốn

Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 38 trường học từ MN đến THCS, với khoảng hơn 15.800 học sinh. Địa phương này được ví như “Trường Sa cạn” bởi khó khăn cứ bám lấy người dân bao đời nay.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề nên cách dạy học thời dịch cũng khác dưới xuôi. Khi các địa phương đang đôn đáo triển khai các biện pháp dạy - học qua truyền hình, Internet, giáo viên ở đây cũng “gồng mình” tìm cách truyền thụ kiến thức cho học sinh.

“Đa số học sinh không thể theo học bằng 2 hình thức trên. Do vậy, chúng tôi yêu cầu các trường bằng mọi cách kết nối với phụ huynh để gửi bài cho các con. Thực hiện giãn cách xã hội, GV không thể đến từng nhà để chuyển phiếu học tập, hướng dẫn, kiểm tra như trước”, ông Trần Ngọc Kiên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé chia sẻ.

Huyện Tủa Chùa (Điện Biên) có hơn 12 nghìn học sinh tiểu học và THCS. Ở đây, hầu hết con em đồng bào dân tộc Mông, sống rải rác trên triền núi cao. Toàn huyện có 3/12 xã, thị trấn có thể tiếp cận với sóng truyền hình địa phương, tương ứng 15 - 20% học sinh có thể theo học qua truyền hình và Internet. Số còn lại được thầy cô “ship” bài tập đến tận nhà. Do vậy, chất lượng không như mong muốn bởi ý thức học tập không đồng đều. Có em giáo viên đến nhà không gặp hoặc bận chăm em, phụ bố mẹ việc gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ cho biết: Dạy - học qua truyền hình và Internet ở hầu hết các trường thuộc 15 xã trên địa bàn huyện là vấn đề nan giải, bởi đời sống của đại bộ phận nhân dân còn khó khăn.

“Ngoài khu vực thị trấn, ở các xã còn lại, việc tiếp cận với công nghệ thông tin, truyền hình đều khó. Thế nên, chúng tôi chỉ đạo các trường, bằng các biện pháp: Phân công giáo viên mang phiếu bài tập đến tận nhà cho học sinh, gửi người dân, trưởng thôn, bản mang bài về cho các cháu...”, ông Nguyễn Xuân Thuận chia sẻ.

Trường Tiểu học Na Cô Sa, xã Na Cô Sa (Nậm Pồ) có 906 học sinh theo học ở 11 điểm bản. Toàn trường chỉ có khoảng 30/906 học sinh có điều kiện học trực tuyến. Số còn lại, các thầy cô mang phiếu học tập lên tận nhà để giao và hướng dẫn làm bài.

Cô Cà Thị Thoa (GV chủ nhiệm lớp 2A4, Trường Tiểu học Na Cô Sa) dù bụng “chứa vượt mặt” vẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giao bài. Có hôm “đội mưa” cuộc bộ mấy cây số lên bản Huồi Thủng, song mấy hộ ở cheo leo trên đỉnh núi lại đi nương, cô đành về và đợi thêm mấy ngày tiếp tục “ngược non” đưa bài cho học sinh và tuyên truyền với phụ huynh trong việc tạo điều kiện cho con em có thời gian học tập.

“Có mấy hộ ở trên núi cao, lại không có điện thoại. Chẳng biết liên lạc thế nào nên em cứ đi, cuối cùng chẳng gặp được. Hôm nay em lại lên để đợi phụ huynh về. HS không học được bài, bị hỏng kiến thức, GV cũng chẳng thể yên tâm được”, cô Cà Thị Thoa tâm sự.

Từ ngày 12/4, 870/906 học sinh Trường Tiểu học Na Cô Sa đã nhận được phiếu học tập từ thầy cô. Mặc dù trời mưa, đường trơn, trượt, 11/11 bản của xã đều phải đi bộ, song tất cả giáo viên trong trường đều đồng lòng, quyết tâm với mong muốn không để học sinh quên kiến thức trong thời gian nghỉ phòng dịch.

“Chúng tôi huy động giáo viên toàn trường tham gia đưa bài cho học sinh. Bình quân mỗi thầy, cô phụ trách từ 15 - 20 hộ gia đình trong cùng một bản. Gia đình có 3, 4, 5 cháu đang đi học thầy cô sẽ tranh thủ hướng dẫn luôn. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian”, thầy Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Cô Sa thông tin.

Cơ hội nào cho trẻ vùng khó

Dạy học ở vùng cao, biên giới ngày thường đã khó. Nay dịch bệnh xảy ra, cái khó ấy càng “bó” GV trong hành trình gieo chữ của mình. Không được đến lớp, chẳng có điều kiện học từ xa, các thầy cô trở thành sứ giả vượt đèo, qua suối đưa bài vở đến cho trò, chỉ mong các em duy trì nền nếp học tập, không rơi rụng kiến thức, mất chữ.

Bởi vậy, đề cập đến việc công nhận kết quả dạy học trực tuyến, thầy cô và cán bộ quản lý đều cho rằng, trẻ miền núi vốn thiệt thòi trong tiếp cận công nghệ, nay càng khó hơn. “Người dân ở bản giáp biên, vùng cao, không có điện, Internet, tivi, điện thoại, nhà trường không sử dụng ứng dụng trực tuyến để giao bài tập. Thậm chí, GV đến nhà giao bài, hướng dẫn học còn không gặp. Cần có đánh giá phù hợp với điều kiện mỗi vùng”, ông Trần Ngọc Kiên nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng: Bình thường, ở trên lớp, có thầy cô hướng dẫn mà việc tiếp thu kiến thức còn khó khăn. Với phiếu giao bài tập có kèm hướng dẫn đi chẳng nữa cũng rất khó nếu như các em không tự giác học tập và không có sự phối hợp từ phụ huynh. Trong giai đoạn này, ngành chỉ biết nỗ lực hết sức để có thể mang nhiều kiến thức nhất cho học sinh. Việc đánh giá chất lượng hay công nhận kết quả dạy học trực tuyến thực sự khó với học trò vùng cao, biên giới lúc này.

Chúng tôi đã học, làm công tác tư tưởng nên thầy cô đều chấp nhận thiệt thòi khi tự bỏ kinh phí để in ấn tài liệu, đi lại, ăn nghỉ... trong quá trình giao bài,

hướng dẫn trò. Tất cả hăng hái tham gia bằng tình cảm và trách nhiệm với học trò. - Thầy Nguyễn Văn Quân

019. N.THƯƠNG/ Tạm dừng đến trường, không dừng việc học// Pháp luật Việt Nam, Số 111, Ngày 20/4/2020 - Tr.8

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừ

ng việc học”, giải pháp dạy học qua internet, trên truyền hình đã được thực hiện trên toàn quốc và bước đầu có kết quả.

Cụ thể, tại tỉnh Điện Biên, đến nay đã có khoảng 73% học sinh bậc THPT được học từ xa, qua internet, trên truyền hình hoặc giao bài tập trực tiếp. Theo ông Cù Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Điện Biên, đây là nỗ lực rất lớn, bởi Điện Biên là tỉnh miền núi với 40% hộ nghèo, rất nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa chưa có mạng internet, sóng điện thoại tới nơi.

Do đó, với những trường hợp học sinh không thể học qua internet hay truyền hình, các trường học sẽ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để chuyển tải nội dung, phát phiếu học tập trực tiếp đến các em.

020. Minh Thịnh/ TP Điện Biên Phủ (Điện Biên): Phụ huynh băn khoăn khi trẻ mầm non đi học trở lại// Giáo dục và Thời đại.- Số 99.- Ngày 24/4/2020 - Tr.6

Theo kế hoạch, ngày 27/4, học sinh, sinh viên, học viên các trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên trở lại trường.

Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ cho biết: 100% các trường học trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh.

“Qua khảo sát, chúng tôi thấy các bậc phụ huynh đồng tình cao với việc cho các con trở lại trường. Để HS có môi trường học tập tốt nhất có thể, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường học lên phương án sắp xếp chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đối với những trường, lớp có không gian chật hẹp, khi cần thiết có thể chia thành hai ca”, bà Lê Thị Hồng chia sẻ.

Ngoài việc trang bị máy đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, cồn khô, các trường cũng phổ biến đến phụ huynh nhắc học sinh chủ động mang nước từ nhà đến trường để uống thay vì uống tập thể như trước kia; Chưa tổ chức nấu ăn cho học sinh ở giai đoạn này. “Cùng với việc dạy kiến thức, chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục tập trung hướng dẫn, dạy kỹ năng phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh cá nhân cho HS, coi đó là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình dạy học”, bà Lê Thị Hồng cho biết thêm.

Chia sẻ về việc cho HS đi học trở lại, anh Nguyễn Văn Tuấn trú tại phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ) nói: Trẻ mẫu giáo học một buổi bắt buộc tôi hoặc vợ sẽ phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Vì chẳng ai nhận trông trẻ nửa ngày cả. Hơn nữa, các cháu còn nhỏ, đến trường sao có thể ý thức được là sẽ phải giữ khoảng cách với bạn 2m, cũng như đeo khẩu trang suốt buổi học. Tôi nghĩ, nếu đã

nhận trẻ, nhà trường nên dạy 2 buổi/ngày, phụ huynh tranh thủ đón con về ăn trưa rồi đưa đến trường.

021. QUỲNH TUẤN LAN/ Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới// Nhân dân.- Số 23562.- Ngày 23/4/2020 - Tr.1+5

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ chính thức được triển khai trên cả nước đối với học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021. Vì vậy, ngành giáo dục đã, đang nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo viên không chỉ đạt chuẩn về trình độ đào tạo mà còn có tư duy đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT mới theo hướng phát triển năng lực.

Thay đổi để thích ứng

Chương trình GDPT mới được xây dựng tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học, lớp học theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Giáo viên cần nắm rõ những điểm khác biệt của chương trình mới với chương trình hiện hành để triển khai hiệu quả. Cô giáo Tô Thị Như Quỳnh, giáo viên Trường THPT số 3 TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) chia sẻ: Giáo viên phải chịu khó đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và trang bị những kiến thức tổng hợp của nhiều bộ môn; tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại, các mô hình dạy học mới như tích hợp, đổi mới kiểm tra đánh giá năng lực học sinh... Bên cạnh đó, để dạy học theo hướng phát triển năng lực đạt hiệu quả, giáo viên cần thiết lập giáo án bao gồm các hoạt động hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, định hướng cho học sinh theo những hoạt động mà giáo viên xây dựng nên. Muốn vậy, giáo viên cần được tham gia các lớp tập huấn để tham khảo các nguồn học liệu trên in-tơ-nét và học hỏi từ đồng nghiệp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (GD và ĐT) Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cho biết, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, thời gian qua, Sở đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn, các trường học chú trọng lựa chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các cấp (tỉnh, huyện, cụm trường, trường) có trình độ chuyên môn tốt, tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục. Trong đó, Sở chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT, bám sát thực tiễn. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 348 cán bộ quản lý (CBQL) cấp sở, cấp phòng và giáo viên cốt cán các cấp tham gia tập huấn triển khai bồi dưỡng CBQL, giáo viên phổ thông cốt cán. Đến nay một số huyện, thị xã đã hoàn thành bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên các bộ môn Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Sở GD và ĐT tỉnh Cao Bằng cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục gắn liền với yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới giáo dục. Đến nay, tất cả số giáo viên của tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp bậc tiểu học đạt 1,4 giáo viên/lớp; THCS đạt 2,2 giáo viên/lớp; THPT đạt 2,3 giáo viên/lớp.

Tuy nhiên, theo Bộ GD và ĐT, chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục không đồng đều, nhất là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn khoảng cách lớn so với các vùng thuận lợi. Số lượng giáo viên và CBQL giáo

đục thiếu so với quy định, nhất là cấp tiểu học thiếu hơn 23 nghìn giáo viên ở khối công lập. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do công tác xây dựng quy hoạch, dự báo nhu cầu về đội ngũ của các địa phương chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả dẫn đến bị động trong bố trí số lượng giáo viên. Đối với cấp tiểu học, tỷ lệ giáo viên hợp đồng chưa được xét tuyển chính thức còn khoảng 15% nên chưa yên tâm công tác. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý.

Đáng chú ý, một số nơi thiếu trầm trọng giáo viên các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của một số bộ phận giáo viên còn yếu; việc tiếp cận thông tin của giáo viên vùng khó khăn còn hạn chế. Trưởng phòng GD và ĐT thành phố Cao Bằng Trần Thị Hồng chia sẻ: Giáo viên tin học và ngoại ngữ tại các trường tiểu học chưa đáp ứng được về số lượng, nhiều trường chỉ có một đến hai giáo viên dạy bộ môn nêu trên, trong khi đây là hai môn học bắt buộc trong chương trình GDPT mới. Toàn tỉnh Điện Biên hiện thiếu 258 giáo viên mà chủ yếu là giáo viên tiếng Anh các cấp, trong đó, huyện miền núi Tủa Chùa thiếu 10 giáo viên tiếng Anh mà không có nguồn tuyển. Đáng chú ý, chương trình GDPT có các môn học tích hợp, điển hình như Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở cấp THCS, song với điều kiện thực tế hiện nay, nhiều trường còn gặp khó khăn và gần như chưa đáp ứng được yêu cầu giáo viên dạy liên môn, dạy tích hợp.

Bảo đảm số lượng và chất lượng

Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD và ĐT) Hoàng Đức Minh cho biết, tính đến cuối năm 2019, cả nước có gần 800 nghìn giáo viên phổ thông, trong đó có gần 380 nghìn giáo viên tiểu học. Về cơ bản, đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo (tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đối với tiểu học 99,9%, THCS 99,1%, THPT 99,7%). Thời gian qua, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo khối các trường sư phạm trọng điểm bồi dưỡng giảng viên cốt cán, CBQL và giáo viên cốt cán theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng. Đây là lực lượng nòng cốt, quan trọng để hỗ trợ đội ngũ giáo viên dạy đại trà. Việc bồi dưỡng theo hình thức tự học qua mạng, có sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán trong quá trình tự học và buổi sinh hoạt nhóm/tổ chuyên môn ở các trường và cụm trường. Kết quả trong năm 2019, Bộ GD và ĐT tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hơn 62 nghìn giáo viên, giảng viên và CBQL, trong đó có 11 nghìn tổ trưởng chuyên môn; 28 nghìn giáo viên cơ sở GDPT cốt cán. Bộ GD và ĐT đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy đại trà, trong đó có những nội dung riêng đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học tới, để các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện bồi dưỡng từ cuối tháng 4-2020, bảo đảm tất cả giáo viên lớp 1 giảng dạy môn chung, Âm nhạc và Mỹ thuật được bồi dưỡng để dạy chương trình mới. Ngoài ra, Bộ GD và ĐT đã chỉ đạo các trường sư phạm cùng địa phương rà soát nhu cầu giáo viên theo từng môn học, cấp học theo lộ trình đổi mới chương trình GDPT để gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Theo Bộ GD và ĐT, năm 2020, toàn ngành sẽ bồi dưỡng, tập huấn cho gần 107 nghìn CBQL, giáo viên, trong đó, bồi dưỡng 47 nghìn giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Ngoài ra, các địa phương sẽ

tổ chức cho 920 nghìn giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; tự sinh hoạt chuyên môn theo trường hoặc cụm trường về hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT mới; về quản trị hoạt động giáo dục, nhân sự trong trường học...

Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Ngọc Thương cho biết, để chuẩn bị đội ngũ giáo viên, bảo đảm cho sự thành công của đổi mới chương trình GDPT mới, Bộ GD và ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng để thực hiện dạy lớp 1, đồng thời bố trí đủ số lượng giáo viên/lớp theo định mức quy định để dạy lớp 1. Các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức, bổ sung biên chế cho ngành giáo dục, nhất là ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho những môn học mới ở các cấp học. Các địa phương cũng cần phối hợp các cơ sở đào tạo giáo viên để cung cấp nhu cầu sử dụng, đáp ứng kịp thời nguồn tuyển dụng theo lộ trình đổi mới chương trình GDPT. Trong trường hợp chưa thể bố trí đủ giáo viên theo định mức, cần có giải pháp tạm thời, phù hợp với đặc điểm từng trường, từng vùng miền để bảo đảm có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp. Đối với cấp tiểu học cần có phương án bồi dưỡng để giáo viên dạy các môn chung có thể dạy cả những môn học: Giáo dục thể chất; phân môn công nghệ trong môn Tin học và Công nghệ...; cần có thêm các phương án để bố trí giáo viên theo cách thức: một giáo viên dạy ở hai trường trên cùng địa bàn; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu...

022. Ngọc Diệp/ Lớp học của những học sinh 6X// Giáo dục và Thời đại.- Số 96, Ngày 21/4/2020 - Tr.24

Giữa lưng chừng rẻo cao tại xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), có một lớp học đặc biệt mà các “học sinh” đều là các bà, các chị người dân tộc Thái đã luống tuổi. Chị em đến lớp với lòng thiết tha học tập nhằm biết mặt chữ, biết con số để đi chơi biết tính tiền, biết giá từng cân khoai, cân sắn...

Học sinh tuổi chị, tuổi bà...

“A, ă, â, b, c...” tiếng đọc ê a của các chị, các mẹ vang lên giữa núi rừng tại lớp học của cô giáo Lò Thị Oai, Hội Phụ nữ xã Quài Cang khiến chúng tôi bước chậm lại. Vừa lắng nghe, vừa khấp khởi mừng vì cuối cùng chúng tôi đã tìm được lớp học đặc biệt này. Học trò của lớp phần lớn là các chị, các bà, các mẹ - những người phụ nữ vốn bận rộn với việc chăm sóc nhà cửa, cây lúa trồng rau - tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tham dự lớp học.

Chị Quàng Thị Cóm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quài Cang cho biết: “Cũng bởi nhu cầu học của các bà, các chị là rất lớn khi cần học chữ để biết mệnh giá đồng tiền, đọc thêm nhãn hiệu thuốc trừ sâu, trừ cỏ với mục đích nắm được công thức sử dụng để chăm lúa, trồng cây. Nhiều chị em đi chợ cũng chưa biết con số để cân khoai, cân sắn nên chị Lò Thị Oai đã quyết tâm mở lớp để kêu gọi hội viên phụ nữ theo học lớp học đặc biệt dưới lưng chừng núi Com Pó. Chẳng cần quản lý, nhưng chị em theo học rất đều đặn và có ý thức học tập cao. Chỉ sau một thời gian ngắn, gần 80 hội viên phụ nữ đã biết chữ”.

Ánh mắt cô giáo Lò Thị Oì nhìn xa xăm, nhớ lại thời điểm cách đây một năm khi bắt đầu với lớp học tình thương cùng các bà, các chị: “Một năm trước, nhận thấy các chị đi bán hàng mà vay tiền người khác nhưng không biết mình vay bao nhiêu, tính toán thế nào; Khi ra ngân hàng vay tiền thì chỉ biết điểm chỉ mà không biết ký tên mình. Thương chị em cơ cực không được đi học từ bé, tôi tự nhủ sẽ dạy lại cho chị em học biết đọc, biết viết để cuộc sống chị em đỡ nhọc nhằn”.

Nghĩ là làm, chị Oì đã gặp và nói chuyện với các thầy cô giáo trong trường học gần đó để được tạo điều kiện cho hỗ trợ sách, vở, bảng đen phấn trắng, chiếc bàn gỗ đóng tạm và manh chiếu trải giữa sàn nhà để chị em tập trung cùng tập đọc, tập viết. Nhiều chị em dù mệt nhọc với việc đồng áng, chăm chồng con nhưng vẫn rất nhiệt tình có mặt đúng giờ, chờ cô giảng bài.

Chị Đồng Thị Hân năm nay đã ngoài 40 tuổi chia sẻ: “Mình giờ cũng cứng tuổi, đi học tiếp thu không nhanh bằng các cháu ở trường nhưng vẫn rất thích đến lớp của cô Oì để học và biết mặt con chữ. Cô giáo còn dạy mình cách đếm số để mỗi sáng đi chợ sẽ biết giá của cần khoai, cần sắn”.

Bà Quàng Thị Thiện sống tại bản Chạng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo năm nay dù đã bước sang tuổi 60, song vẫn không quản ngại vất vả, luôn có mặt sớm tại lớp học. Đôi bàn tay chai sần qua hơn nửa đời người vốn đã thuần thục với từng đường cày, nhát cuốc, nay lại trở nên vụng về khi cầm bút, nắn nét viết từng con chữ. Nhưng đôi với bà Thiện, đó lại chính là niềm vui mỗi ngày để kêu gọi chị em trong bản làng tự tin đến với lớp học đặc biệt.

Nỗi dãi giãc mơ con chữ

Lớp học đã mang đến niềm vui bình dị cho các bà, các chị em nơi rẻo cao đầy sương gió. Tuy vậy, thực tế vẫn còn nhiều chị em trong bản không biết chữ, không được đến trường hoặc tái mù chữ. Mặc dù cũng đã có những đoàn công tác của các thầy, cô giáo tình nguyện vào giảng dạy, nhưng tâm lý e ngại khiến nhiều bà, nhiều mẹ, chị em phụ nữ vẫn chưa thực sự tự tin để đến với lớp học.

Anh Phạm Văn Tuấn, phụ trách công tác xóa mù chữ của Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo cho biết, hiện có khoảng trên 1.800 hộ dân sinh sống tại xã Quài Cang. Khoảng 90% chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 15-60 tuổi sinh sống trên địa bàn xã đã được xóa mù chữ, chỉ có 10% chị em tái mù hoặc chưa được biết mặt chữ.

Cũng theo anh Tuấn hàng năm luôn có đội phổ cập vận động bà con đăng ký xóa mù chữ của Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo đến từng nhà hộ dân sinh sống trên bản làng vận động chị em theo học lớp xóa mù chữ. Tuy nhiên, do thời gian học khá dài, kéo dài từ 4-5 tháng học liên tục nên nhiều chị am gặp khó khăn trong việc học tập thường xuyên. Vì vậy, lớp học đặc biệt theo từng nhóm nhỏ của các bà, các chị giúp bà con cùng tập trung lại để học tập đã phần nào khắc phục được nhu cầu người học.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình duy trì lớp học dành cho các bà, các chị, anh Mai Trọng Thuyết, Phó Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo cho biết, lớp học dạy chữ cho bà con hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, mỗi quyển sách, quyển vở đều được các học viên quyên góp, ủng hộ nên sự cố gắng nỗ

lực vượt khó để đến gần với con chữ của cô giáo cũng như các bà, các chị là rất đáng khích lệ.

Việc người dân chủ động học chữ bằng nhiều hình thức khác nhau đều rất được khuyến khích. Chính vì thế, phòng cũng đang tính đến phương án khảo sát nhu cầu học tập của người dân, nơi nào có đủ điều kiện mở lớp thì phòng sẽ phối hợp mở lớp tạo điều kiện tối đa cho người dân chủ động học chữ để các bà, các chị hiểu biết hơn, phục vụ đời sống sinh hoạt cho chính họ.

Biết đọc, biết viết tưởng chừng như hết sức đơn giản, song lại là ước mơ ấp ủ từ lâu của những người phụ nữ nơi đây. Và giờ đây, mỗi ngày trôi qua, họ vẫn đang nỗ lực hết mình để hiện thực hóa được ước mơ đó. Dù còn đơn sơ và chưa được bài bản, song vì mọi thứ đều xuất phát từ tâm, nên lớp học đã và đang mang lại những giá trị nhân văn rất lớn, là cầu nối giúp chị em phụ nữ nối gần hơn hành trình đến với giấc mơ con chữ.